

ทรงเป็นขึ้นแล้ว ข้อพิสูจน์สุดยอด

ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

ผมมีความเคารพและให้เกียรติกับทุกศาสนาที่สั่งสอนให้คนเป็นคนดีส่งเสริมการใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างสันติสุข และตักเตือนให้คนรู้บาป บุญ คุณ โทษ แต่ละศาสนาให้มุมมองเกี่ยวกับชีวิต และ
กำหนดวิถีชีวิตเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างในรายละเอียด

สังคมโลกได้แบ่งความเชื่อออกเป็นสองฝ่ายใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้า ฝ่ายนี้ถึงแม้ว่า
จะเชื่อว่ามีพระเจ้าจริง แต่คำสอนเรื่องพระเจ้ามีความแตกต่างกันและมีหลากหลาย ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่
เชื่อว่ามีพระเจ้าจริง พระเจ้าเป็นเพียงเรื่องสมมุติ สังคมส่วนนี้จะเน้นเรื่องความเป็นวิทยาศาสตร์ อะไรที่
มองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งนั้นไม่เป็นจริงเชื่อไม่ได้ ตราบใดที่โลกนี้ยังมีอยู่ สังคมของ
สองความเชื่อนี้จะยังคงเดินไปเป็นเส้นขนาน คงจะมีวันหนึ่งข้อเท็จจริงถาวรจะปรากฏ ขณะที่วันนั้นยัง
มาไม่ถึง ต่างคนคงจะต้องต่างยึดสิ่งที่ตนเชื่อ และแลกเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ เล่าประสบการณ์แห่ง
ความเชื่อแก่กันและกัน แต่ละคนมีวิจารณญาณของตน ที่จะเลือกและตัดสินใจว่าจะเชื่ออย่างไร ที่สำคัญ
เราจะต้องไม่นำเรื่องความแตกต่าง บางความเชื่อมาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดขัดแย้ง แยกแยก ผมเชื่อใน
คำพูดที่ว่า ให้แต่ละคนสงวนจุดต่าง และร่วมกันสร้าง และพัฒนาจุดเหมือน

จุดต่างของคริสเตียนกับความเชื่ออื่นมีหลายจุด คริสเตียนไม่เพียงแต่เป็นชุมชนที่เชื่อว่าพระเจ้า
มีจริงแล้ว ความเชื่ออันเป็นฐานรากของเราอีกประการหนึ่ง คือพระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระ
เจ้า ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า เมื่อเดิมนั้นได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจารี และพระเจ้าพระบิดา
ประกาศรับรองว่าพระองค์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ประกาศ
ล่วงหน้าแล้วนับเป็นพันปี ขณะที่พระองค์รับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดน ครั้นเมื่อพระเยซูคริสต์พระชน
มายุได้ 30 ปี พระองค์เริ่มทำพันธกิจในการเทศนาสั่งสอน พระเจ้ายืนยันในทางคำสอน และพระราชกิจ
แห่งการอัศจรรย์มากมายว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า แม้ผู้ที่ถูกขับไล่ออกไปก็ร้อง
และยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้นั้น

หลังจากทำพันธกิจรวมเวลา 3 ปี พระเยซูคริสต์ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ทำลายขนบธรรมเนียม
ทำลายศาสนา และเป็นกบฏต่อบ้านเมือง เขาจับพระเยซูให้รับโทษสูงสุดคือถูกประหารตามแบบโรม
คือ ตรึงให้ตายที่ไม้กางเขน พระเยซูคริสต์ไม่ได้ขจัดขึ้นเลย แม้พระองค์จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
คำทำนายของพระคัมภีร์ว่า พระองค์จะต้องมาตายรับโทษทัณฑ์แทนคนบาป พระผู้ที่รับโทษแทนคน
บาปได้นั้นจะต้องเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดปราศจากบาป

เมื่อเขาได้พิสูจน์ว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว เขาเอาพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงค์ แต่หลังจากนั้น 3 วัน คนไปที่อุโมงค์หวังจะเยี่ยมพระศพแต่ปรากฏว่าอุโมงค์นั้นเปิดแล้วไม่มีพระศพ ทูตสวรรค์ปรากฏแก่ผู้มาเยี่ยมว่า พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี้ แต่เป็นขึ้นแล้ว หลังจากนั้นภายใน 40 วัน พระเยซูได้ปรากฏให้สาวกของพระองค์ได้เห็นและให้เขาได้พิสูจน์ว่าเป็นพระองค์นั้นที่ได้อยู่กับพวกเขาสอนพวกเขา และวាយพระชนม์ต่อหน้าพวกเขา

การวายพระชนม์จะไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์คือข้อพิสูจน์สุดยอคว่า พระเยซูคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา แต่พระองค์คือ พระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์

และผู้ใดเชื่อในความจริงข้อนี้พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่า “แต่ที่ได้บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และโดยความเชื่อ (นี้) ท่านจะได้ชีวิตในพระนามของพระองค์” ยอห์น 20:31